

Số: /BC-UBND

Nại Hiên Đông, ngày tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả đối thoại Chủ tịch UBND phường với Nhân dân cuối năm 2024 của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi:

- Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng;
- Tổ Đại biểu HĐND thành phố tại Sơn Trà;
- UBND quận Sơn Trà.

Thực hiện Công văn số 99/HĐND-VP ngày 09/5/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về bổ sung hướng dẫn về đối thoại với Nhân dân theo quy định tại Nghị định số 34/2021/NĐ-CP trên địa bàn thành phố và Công văn số 352/HĐND-VP ngày 24/10/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức đối thoại với nhân dân trước kỳ họp cuối năm 2024 HĐND thành phố khóa X, Ủy ban nhân dân phường tổ chức Hội nghị đối thoại với Nhân dân trên địa bàn phường cuối năm 2024 của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả buổi đối thoại và tổng hợp các kiến nghị cấp trên như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

- Ngày 06/11/2024, UBND phường đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 2163/KH-UBND về tổ chức đối thoại của Chủ tịch UBND phường với Nhân dân cuối năm 2024 của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Ngày 09/11/2024, UBND phường ban hành Giấy mời số 2195/GM-UBND về hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với Nhân dân, và đã tổ chức đối thoại vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 15/11/2024. Thành phần dự buổi đối thoại:

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng;
- Thường trực Đảng ủy, UBND phường;
- Ban Thường trực UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội phường;
- Đại diện Ban chỉ huy Công an, Ban chỉ huy quân sự phường;
- Cán bộ, Công chức chuyên môn thuộc UBND phường;
- Bí thư Chi Bộ 19, Trưởng ban Công tác Mặt trận 19 khu dân cư
- Đại diện cộng đồng dân cư, tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn phường.

Tổng số lượng người tham dự buổi đối thoại: Gần 100 người.

II. NỘI DUNG BUỔI ĐỐI THOẠI

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND phường đã thông báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn phường 10 tháng đầu năm 2024 và báo cáo về việc trả lời các kiến nghị Nhân dân tại buổi đối thoại kỳ trước. Tại buổi đối thoại, có 15 lượt đại diện Nhân dân phát biểu trực tiếp với có 23 ý kiến, kiến nghị cụ thể:

1. Các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố, UBND quận sơn trà.

Câu 1: Chung cư nhà số 1 bị xuống cấp, mùa mưa và mùa nắng đều bị thấm dột nước. Đã nộp tiền đầy đủ nhưng không khắc phục. Mong lãnh đạo và BQL nhà ở quan tâm (cử tri Nguyễn Xuân Thiện, tổ 24).

Câu 2: Nhà để xe tại chung cư hiện nay bị quá tải, đề nghị thành phố có chủ trương mở rộng nhà xe trên phần đất trống tại chung cư Nại Thịnh Đông để người dân có nơi để xe đảm bảo an toàn PCCC (cử tri Nguyễn Xuân Thiện, tổ 24).

Câu 3: Vĩa hè trước chung cư 12T1, 12T2 đường Trần Thánh Tông xuống cấp trầm trọng, đã nhiều lần ý kiến nhưng chưa được xử lý. Mong được biết về khoảng thời gian được chỉnh trang vĩa hè, để phản hồi người dân trong chung cư được biết (cử tri Nguyễn Thị Vân, tổ 46).

Câu 4: Tôi được biết tuyến đường Hoa Lư nằm trong kế hoạch nạo vét từ ngày 10/10 đến 20/10 nhưng hiện nay đến ngày 15/11/2024 chưa thực hiện, đề nghị quý cấp quan tâm triển khai nạo vét cống (cử tri Lê Văn Sơn, tổ 64).

Câu 5: Hiện nay tổ dân phố số 4 đang trong dự án treo (dự án cuối tuyến BĐĐ) đề nghị các cấp lãnh đạo có phương án hay kế hoạch cụ thể nào để người dân được làm sổ và sửa chữa, xây dựng nhà hay không (cử tri Hà Hoa Viễn, tổ 4).

Câu 6: Đoạn đường Bùi Dương Lịch, từ khi dịch đến nay rất nhếch nhác, chưa thấy thi công, đề nghị trả lời khi nào thi công (cử tri Huỳnh Thanh Dũng, tổ 37).

Câu 7: Đường Đỗ Hoành đã đưa vào sử dụng nhưng không thấy công nhân quét rác thực hiện nhiệm vụ (cử tri Huỳnh Thanh Dũng, tổ 37).

Câu 8: Tại chung cư Vicoland hiện nay nhà xe quá tải, tại chung cư muốn xây thêm để đảm bảo giữ xe và PCCC; xin hỏi về các thủ tục để biết và thực hiện (cử tri Phạm Hữu Phàn, tổ 15).

Câu 9: Công trình Olalani đang triển khai xây dựng với mật độ xe bồn và các xe du lịch lưu thông cao; nhưng tốc độ không bị hạn chế dẫn đến dễ xảy ra tai nạn giao thông. Kiến nghị có hướng làm gờ giảm tốc, biển hạn chế tốc độ đảm bảo an toàn cho người dân (cử tri Huỳnh Việt Khánh, tổ 4).

Câu 10: Đề nghị lắp thêm đèn sân bóng phía giữa của sân bóng tại khu công viên chung cư Vũng Thùng, để tránh người dân sinh hoạt tại sân bóng quá sát vào sau lưng

các khu chung cư ảnh hưởng đến quá trình nghỉ ngơi, học tập của người dân (cử tri Trần Thị Thu Hiền, tổ 56).

Câu 11: Đề nghị phân luồng giao thông tại trường Hai Bà Trưng cơ sở Phạm Văn Xảo để tránh chòng chéo việc đậu đỗ xe oto và xe máy, để xảy ra tai nạn khi các cháu học sinh băng qua đường (cử tri Trần Thị Thu Hiền, tổ 56).

Câu 12: Nhân dân tổ 41, nhà D, chung cư C2 phản ánh và kiến nghị khắc phục đột nát tại nhà chung cư đề nghị quý cấp quan tâm xử lý sớm (cử tri Bùi Thế Hoa, tổ 37).

Câu 13: Chưa đồng ý với trả lời về việc trông giữ xe của Trung tâm QL và KTN: nếu tự nhà trường và người dân thỏa thuận giữ xe; nếu xảy ra mất xe thì đơn vị, cá nhân nào chịu trách nhiệm, trong khi đó hằng tháng, Trung tâm QL và KTN vẫn trừ tiền giữ xe. Đề nghị can thiệp và bảo vệ quyền lợi của người dân về việc giữ xe ban đêm, không giữ xe ban ngày. Và xin hỏi người sinh sống ngoài chung cư có được vào giữ xe hay không hay có ràng buộc nhà trường phải giữ xe (cử tri Trịnh Thị Nhật Lệ, tổ 32).

Câu 14: Đề nghị các cấp quan tâm phân luồng nút giao thông Nguyễn Trung Trực - Vân Đồn, nơi có nhiều học sinh trường Phạm Ngọc Thạch lưu thông khi tan trường, gây ách tắc giao thông và tiềm ẩn tai nạn giao thông (cử tri Phạm Hữu Phàn, tổ 15).

2. Các nội dung thuộc thẩm quyền UBND phường

Câu 1: Khu chung cư Nại Hưng 1B có 2 khu, khu A (đã hoàn thành bầu BQT và ký hợp đồng QLVH) và khu B, bao gồm khu B tổ 15 đã bầu BQT rồi nhưng chưa ký vận hành; khu B tổ 16 chưa ký chuẩn ý. Kiến nghị nên đôn đốc 2 khu B này để ký hợp đồng đơn vị vận hành, đảm bảo PCCC, hiện nay, 2 khu B này đang tự quản, tự thu, tự chi (Cử tri Phạm Hữu Phàn, tổ 15).

Câu 2: Tình trạng xe lán chiếm lòng lề đường tại các quán cà phê, quán ăn và tình trạng đánh cờ tướng, bài bạc. Đề nghị cần chấn chỉnh (cử tri Lê Văn Sơn, tổ 64).

Câu 3: Trước đây không được che trại, giờ thấy tình trạng này, đề nghị thống nhất lại để dễ làm việc (có người che được, có người ko được). Đề nghị trả lời rõ ràng là được hay ko được để KDC phản hồi lại người dân (cử tri Lê Văn Sơn, tổ 64).

Câu 4: Đường Ngô Trí Hòa khu vực chợ Nại Hiền Đông buôn bán gây cản trở giao thông. Kính đề nghị phường làm việc với BQL chợ, không để buôn bán tràn xuống lòng lề đường, cản trở giao thông (cử tri Lê Văn Bè, tổ 19).

Câu 5: Các thùng rác đặt tại đường Nại Thịnh 12 của KDC Nại Hưng 1B bị tràn đầy ra lòng đường, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng sức khỏe người dân. Đề nghị xử lý (cử tri Phạm Hữu Phàn, tổ 15).

Câu 6: Hiện nay, ở chung cư có các đơn vị vận lý vận hành; nhưng có BQT độc đoán, độc tài; không liên quan đến công tác khu dân cư nên khu dân cư không phối hợp

thực hiện nhiệm vụ được; đề nghị phường có hướng chỉ đạo sâu sát hơn nữa (cử tri Phạm Hữu Phàn, tổ 15).

Câu 7: Trục đường Bùi Dương Lịch có hàng rào chắn, gây cản trở đường đến mặt chính của chợ; kiến nghị UBND phường và BQL chợ nghiên cứu để mặt tiền tiếp xúc thuận tiện với người dân, để người dân không vòng qua đường Ngô Trí Hòa (cử tri Huỳnh Viết Khánh, tổ 4).

Câu 8: Đường Tôn Quang Phiệt - Vân Đồn, có một số lô đất không rõ chủ sở hữu, đặt container, cano cứu hộ, vật dụng mua bán... gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường của tổ dân phố, đề nghị các cấp quan tâm, giúp đỡ (cử tri Trần Văn Nam, tổ 18).

Câu 9: Đường Nại Hiên Đông 17 – Nại Hiên Đông 7 – Nại Hiên Đông 5 có nhóm nhỏ thanh thiếu niên tụ tập từ 19h đến 21h30, net ống bơ, chửi 3 không đội mũ bảo hiểm gây mất an ninh trật tự; đề nghị Công an xử lý (cử tri Trần Thị Thu Hà, tổ 69).

III. KẾT THÚC ĐỐI THOẠI

Sau khi lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân (đại diện Trung tâm quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng trao đổi, giải trình một số vấn đề), Chủ tịch UBND phường đã trả lời các nội dung đối thoại như sau:

- Ghi nhận và tiếp thu các ý kiến góp ý của Nhân dân, đối với những ý kiến thuộc thẩm quyền của thành phố, của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố, UBND quận, UBND phường sẽ có văn bản báo cáo UBND cấp trên có chỉ đạo cơ quan chức năng trả lời và phản hồi cho Nhân dân trong thời gian sớm nhất.

- Đối với ý kiến thuộc thẩm quyền của UBND phường, Chủ tịch UBND phường đã trả lời tại buổi đối thoại và sẽ chỉ đạo cán bộ chuyên môn tham mưu xử lý sớm nhất và có thông báo cho Nhân dân được biết trong buổi đối thoại sau.

Trên đây là báo cáo kết quả đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với Nhân dân trên địa bàn phường cuối năm 2024 của HĐND thành phố Đà Nẵng, kính báo cáo Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng, Tổ Đại biểu HĐND thành phố tại Sơn Trà, UBND quận Sơn Trà được biết và có ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ đại biểu HĐND thành phố tại Sơn Trà;
- Thường trực Đảng ủy phường;
- UBMTTQVN phường;
- Lưu: VT, VPTK (Bình).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thống